

Số: 26 /BC-UBND

Việt Yên, ngày 19 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch về bảo vệ môi trường năm 2015

Thực hiện Công văn số 34/TNMT-BVMT ngày 08/01/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch bảo vệ môi trường theo Kế hoạch số 1388/KH-UBND ngày 27/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Việt Yên báo cáo kết quả triển khai, thực hiện như sau:

I. Sự hình thành và phát triển của làng nghề

Huyện Việt Yên có 03 làng nghề đó là: làng nghề nấu rượu Vân Hà, làng nghề giết mổ trâu bò thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh và làng nghề mây tre đan xã Tăng Tiến. Các làng nghề này được hình thành, phát triển từ nhiều đời nay và đã trở thành làng nghề truyền thống của nhân dân địa phương. Trong các làng nghề có 02 làng nghề nằm trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Chính phủ (làng nghề nấu rượu Vân Hà và làng nghề giết mổ trâu, bò thôn Phúc Lâm), sản xuất chủ yếu quy mô hộ gia đình, trình độ sản xuất thấp, thiết bị cũ và công nghệ lạc hậu. Do đó, đã và đang phát sinh nhiều yếu tố tác động xấu tới chất lượng môi trường đất, nước, không khí và sức khỏe của người dân làng nghề.

Đối với làng nghề giết mổ trâu, bò thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh: Hiện tại thôn có khoảng trên 20 hộ giết mổ trâu, bò với phương pháp thủ công trong quy mô hộ gia đình, do đó một phần sản phẩm phụ phẩm cùng với nước thải trong quá trình giết mổ được đổ trực tiếp ra hệ thống cống, rãnh thoát nước, ao hồ của thôn không được xử lý, tích tụ lâu ngày đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, sức khỏe của nhân dân thôn Phúc Lâm và các vùng lân cận.

Với Làng nghề nấu rượu Vân Hà: Xã Vân Hà có 3 thôn, trong đó có 2 thôn Yên Viên và Thổ Hà làm nghề nấu rượu, sản xuất bánh đa nem, làm mỳ kết hợp với chăn nuôi lợn. Theo số liệu thống kê, bình quân mỗi ngày trên địa bàn xã có khoảng 1.500m³ nước thải, gần 100m³ rác thải cũng như phân gia súc được xử lý một phần, phần còn lại không quan xử lý đổ trực tiếp ra hệ thống cống rãnh, ao hồ gây ô nhiễm nguồn nước mặt và đã ngấm xuống lòng đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Bên cạnh đó tình trạng nấu rượu, sản xuất bánh đa nem, làm mỳ chủ yếu bằng lò than thủ công, cùng với hệ thống chuồng trại chăn nuôi không khoa học đã phát tán những khí độc hại vào không khí làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ về BVMT làng nghề

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về BVMT

Trong thời gian qua, UBND huyện Việt Yên đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn thông qua việc ban hành các văn bản nhằm

cụ thể hoá công tác quản lý nhà nước về BVMT. Trong 02 năm (2014,2015) đã ban hành 26 văn bản triển khai, chỉ đạo các hoạt động về bảo vệ môi trường trên đại bàn (Trong đó: 10 kế hoạch và 15 công văn). Ngoài ra, với chức năng nhiệm vụ được giao các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn đã ban hành nhiều văn bản triển khai, thực hiện khác.

Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về BVMT: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường luôn được các cấp, các ngành quan tâm chú trọng, đã thường xuyên tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường nhân dịp kỷ niệm các ngày truyền thống về môi trường: Ngày đất ngập nước Thế giới 02/02; Ngày Khí tượng Thế giới; Ngày nước thế giới; Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày quốc tế về đa dạng sinh học 22/5, Ngày Môi trường Thế giới 05/6, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Các hoạt động này đã thu hút hàng ngàn lượt người là các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân tham gia.

Về xã hội hóa công tác BVMT: Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh của xã hội tham gia BVMT. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội đã tích cực phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức hoạt động, tuyên truyền vận động thành viên, hội viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, tích cực tham gia BVMT. Các quy định về BVMT được đưa vào nội quy cơ quan, quy ước, hương ước thôn và là một tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị văn hoá, làng xã văn hoá.

2. Xây dựng, trình kế hoạch bảo vệ môi trường làng nghề của địa phương

Năm 2008, UBND huyện phối hợp với Viện địa lý Việt Nam khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường để đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế và từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường của làng nghề. Ngày 29/8/2008 UBND huyện ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND và Kế hoạch số 133/KH-UBND triển khai thực hiện Đề tài “Điều tra nghiên cứu môi trường làng nghề Vân Hà” xã Vân Hà và Đề tài “Điều tra nghiên cứu môi trường làng nghề Phúc Lâm” xã Hoàng Ninh. Hiện đề tài đã được phê duyệt và đang triển khai thực hiện. Đến nay đầu tư xây dựng 120 hầm khí Biogas tại làng nghề Vân Hà và 10 hầm khí Biogas ở làng nghề Phúc Lâm.

Năm 2010, Tổ chức GVC-ITALIA triển khai dự án “Tăng cường bảo vệ môi trường trong các huyện Việt Yên, Yên Dũng và Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang” trên địa bàn xã Vân Hà. Trong đó có 02 hạng mục công trình (trạm cấp nước sạch và nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt chế biến phân bón hữu cơ) do Tổ chức GCV trực tiếp ký cam kết với UBND tỉnh, dự án thành lập Ban Quản lý dự án để triển khai, quản lý dự án. UBND xã Vân Hà là địa phương trực tiếp hưởng lợi từ dự án, theo cam kết, địa phương chịu trách nhiệm bố trí kinh phí đối ứng (tương đương 34% tổng vốn thực hiện dự án đối ứng của người dân đóng góp xây dựng hệ thống đường nhánh cấp nước sạch,...) Kết quả:

- Nhà máy phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt đến nay đã xây dựng xong hệ thống phân loại rác thải, hệ thống dây truyền sản xuất phân bón hữu cơ từ rác thải sinh hoạt hiện đã hoàn thành (cuối tháng 7/2013) nhưng dây truyền không phù hợp, kinh phí vận hành lớn nên hệ thống này hầu như không hoạt động, hiện nhiều hạng mục, máy móc đã xuống cấp không sử dụng được.

- Công trình xây dựng trạm nước sạch số 01 (thôn Yên Viên) đã xây dựng xong và đi vào sử dụng từ đầu năm 2012, đến nay chất lượng nước đảm bảo đạt tiêu chuẩn nước sạch theo Quy chuẩn Việt Nam.

- Công trình trạm nước sạch số 02 tại thôn Thổ Hà hiện nay đã xây dựng xong trạm cấp nước sạch, đang chuẩn bị xây dựng hệ thống cấp nước trực chính (do kinh phí của Tổ chức GVC chỉ đáp ứng được xây dựng xong trạm nước sạch, hệ thống đường ống chính do đơn vị thi công Công ty Cổ phần tư vấn địa chất xây dựng 206 thực hiện), hiện đang thi công đường nhánh và hệ thống dẫn vào các hộ.

Thực hiện Kế hoạch số 2688/KH-UBND ngày 14/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Việt Yên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang, Trung tâm tư vấn và công nghệ môi trường thuộc Tổng cục môi trường xây dựng "*Dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Vân Hà, xã Vân Hà*" đến nay đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 về việc phê duyệt dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà, huyện Việt Yên với kinh phí trên 106 tỷ đồng (trong đó vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Quốc gia là 50%; vốn đối ứng của địa phương là 50%), chủ đầu tư là Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang đã phối hợp với UBND huyện triển khai dự án, hiện đang thực hiện.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 133/KH - UBND triển khai thực hiện Đề tài "*Điều tra nghiên cứu môi trường làng nghề Phúc Lâm*" xã Hoàng Ninh, UBND huyện Việt Yên đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai dự án: "*Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xử lý chất thải làm ô nhiễm môi trường làng nghề giết mổ gia súc thôn Phúc Lâm, Việt Yên, Bắc Giang*", tổng kinh phí thực hiện dự án là 4, 943 tỷ đồng (trong đó ngân sách của huyện 2,193 tỷ đồng), số kinh phí này chủ yếu đầu tư nâng cấp hệ thống thu gom nước thải với công suất 1.500 m³/ngày đêm và xây dựng 1 bể tiếp nhận nước thải, 01 bể xử lý nước thải yếm khí 2 ngăn công suất 1.200 m³ bằng chế phẩm hoạt hoá vi sinh; thiết bị hoạt hoá nước kết hợp với phương pháp sinh học đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường tự nhiên. Tuy nhiên do kinh phí vận hành hệ thống này không đảm bảo (khoảng 50 triệu đồng/tháng), nên hệ thống này chưa phát huy được hiệu quả.

3. Công tác thanh, kiểm tra, công tác xác nhận chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, kế hoạch bảo vệ môi trường tại các cơ sở làng nghề

- Về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý vi-phạm về bảo vệ môi trường: Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đã được quan tâm và tăng cường. Bước đầu hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm và đã quan tâm phục hồi, cải thiện chất lượng môi trường ở một số khu vực bị suy thoái; Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh tại các làng nghề, năm 2015 giao cho cơ quan chuyên môn kiểm tra 16 cơ sở. Qua kiểm tra đã nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị khắc phục các tồn tại và có biện pháp thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường theo quy định.

- Về công tác xác nhận, chấp nhận đăng ký đề án, kế hoạch bảo vệ môi trường tại các làng nghề. UBND huyện ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở lập các thủ tục về bảo vệ môi trường, tuy nhiên kết quả đạt được thấp. Năm 2015 xác nhận 05 đề án, 08 kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các cơ sở trong làng nghề trên địa bàn.

3. Các tồn tại

Trình độ nhận thức, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế; hiệu quả công tác truyền thông môi trường chưa đa dạng, nhất là hình thức truyền của địa phương, do đó nhận thức của một số bộ phận người dân chưa đầy đủ về công tác bảo vệ môi trường đối với các mô hình sản xuất kinh doanh của họ.

Kinh phí xây dựng các công trình bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường đòi hỏi rất lớn (hàng trăm tỷ đồng), trong khi đó sự đóng góp của cộng đồng dân cư cho công tác môi trường còn rất thấp (*cụ thể kinh phí đối ứng cho dự án của Tổ chức GVC- ITALIA thực hiện hiện nay người dân mới đóng góp được 190/1600 hộ*). Ngân sách địa phương (huyện, xã) còn gặp rất nhiều khó khăn, do vậy rất khó khăn cho việc đối ứng kinh phí thực hiện dự án.

III. Đề xuất giải pháp, kiến nghị

1. Đối với Quốc hội và Chính phủ

Quy định rõ sự phân công, phân cấp cho các bộ, ngành trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường làng nghề, nên xác định Bộ nào chủ trì (*Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương*) tránh chồng chéo như hiện nay và có lộ trình đầu tư, thực hiện cụ thể, đặc biệt các làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

2. Với Bộ, ngành Trung ương

Đề nghị trung ương quan tâm hỗ trợ "*Dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà; làng có nghề giết mổ trâu bò, gia súc Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên*" để từng bước cải thiện môi trường làng nghề và sớm đưa 02 làng nghề này ra khỏi danh sách theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Chính phủ.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 1388/KH-UBND của UBND huyện Việt Yên./.

Nơi nhận: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (báo cáo);
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng TNMT;
- LĐVP, CVTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Phương